

Xử lý đại dịch Covid-19 có đẩy quan hệ Mỹ-Trung xấu đi?

"Đối tác tin cậy" chỉ là vỏ bọc. Với Mỹ, Trung Quốc vừa là đối thủ chính, vừa là đối tác quan trọng. Liệu việc xử lý đại dịch Covid-19 có đẩy quan hệ Mỹ-Trung xấu đi?

HOÀI THANH



Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo áp đặt các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về xuất khẩu một số công nghệ nhạy cảm sang Trung Quốc. Nhiều nghị sĩ Quốc hội gửi thư tới Ngoại trưởng Mike Pompeo cổ vũ ông điều tra về vai trò của Trung Quốc trong việc che giấu nguồn gốc dịch Covid-19 và chiến dịch tung tin sai lệch về đại dịch.

Buộc Trung Quốc phải trả giá đắt

Tổng thống Trump tuyên bố tại một buổi họp báo rằng Mỹ sẽ tìm cách buộc Trung Quốc phải trả giá đắt vì dịch bệnh khởi phát từ Trung Quốc và lây lan ra toàn cầu hiện nay.

Đó chỉ là một phần những tín hiệu cho thấy quan hệ cạnh tranh giữa hai siêu cường giờ đang chuyển sang ngả rẽ mới tệ hơn, hệ quả của đại dịch Covid-19. Chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, liệu lần sóng bài Trung Quốc dâng cao trong công chúng Mỹ có thể trở thành một nhân tố quyết định?

Đối với nhiều chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Mỹ-Trung, căng thẳng song phương khởi phát từ đại dịch cho đến thời điểm này cho thấy một lưỡng quan điểm cứng rắn hơn vốn đang thấm thấu vào công chúng Mỹ. Quốc hội Mỹ trở thành nơi công kích Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang đứng giữa "giào lộ": cứng rắn hơn hay hợp tác sâu rộng hơn với Trung Quốc, nhất là về thương mại.

Một số người lâu nay cố vũ cho "chia tách" với Trung Quốc cho rằng đại dịch tạo ra cơ hội tốt nhất kể từ

những năm 1970 để thúc đẩy một cuộc thảo luận mạnh mẽ tầm quốc gia về tác động của một cuộc chia tách lớn.

"Ba tháng trước đây, tôi có nói rằng sẽ không có cơ hội cho một sự chia tách giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng môi trường chính trị đã thay đổi. Mỹ chưa tiến đến sát các bước đi nghiêm trọng, mà sẽ rất đắt giá, cần thiết để chia tách khỏi Trung Quốc. Song tâm lý phân nộ từ những thiệt hại to lớn của đại dịch Covid-19 đã mở ra một cánh cửa để đánh giá lại quan hệ Mỹ-Trung", học giả Derek Scissors, chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Mỹ-Trung tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AEI) bình luận.

Sức ép gia tăng

Một số chuyên gia khác nhìn nhận, một chiến lược mới đối với Trung Quốc không phải là thu hẹp hợp tác, mà là những hành động kích thích, gia tăng căng thẳng vốn đã được một số thành viên trong Quốc hội Mỹ và giới phân tích Trung Quốc theo đuổi hay cố sù. Chuyên gia cao cấp Michael Auslin tại Viện Hoover trực thuộc Đại học Stanford nhìn nhận tác động chính từ việc gia tăng căng thẳng chính là việc nó làm trầm

trọng hơn những xu hướng địa chính trị bộc lộ ra trong vài năm gần đây.

Vì thế, nhiều khả năng sẽ xuất hiện sức ép gia tăng đòi phải có hành động đối với các vấn đề đã được khơi lên, từ ngăn chặn đánh cắp sở hữu trí tuệ, dịch chuyển các chuỗi cung thiết yếu đối với an ninh quốc gia của Mỹ về nội địa, cho tới đáp trả hành vi bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo một số chuyên gia, một thay đổi mà Mỹ và các nước phương Tây cần tập trung khai thác thời hậu Covid-19 chính là việc Trung Quốc giờ đây bị nhiều quốc gia xem là đối tác thiếu tin cậy. Họ lý giải, điều này không chỉ do cách thức Trung Quốc xử lý đại dịch trong giai đoạn đầu, mà còn do những hành động "quá tay" của Bắc Kinh trong việc hỗ trợ các nước xử lý dịch bệnh đã để lại ấn tượng xấu khắp nơi từ châu Âu tới châu Phi.

Những nỗ lực đòi trừng phạt Trung Quốc được khởi xướng từ số Thượng nghị sĩ Cộng hòa gần đây đã thu được sự chú ý của Tổng thống Trump. "Chúng ta không hài lòng với Trung Quốc", ông Trump phát biểu hồi tuần trước, trước khi đưa ra cáo buộc SARS-CoV-2 có nguồn

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 1.5.2020 (ảnh trái). Container hàng hóa của Trung Quốc chờ bốc dỡ tại cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ (ảnh phải)

Tâm lý phân nộ từ những thiệt hại to lớn của đại dịch Covid-19 đã mở ra một cánh cửa để đánh giá lại quan hệ Mỹ-Trung.

gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Kể đến, ông hứa hẹn sẽ đưa ra "báo cáo rất chắc chắn" vạch rõ việc Trung Quốc đã xử lý sai lầm ở giai đoạn đầu và tìm cách che giấu thông tin.

Cơ hội còn xa vời

Nếu yêu sách đòi mình bạch nhiều hơn có thể là quyền của cộng đồng quốc tế, nhưng cơ hội để buộc Trung Quốc phải trả giá vì đại dịch còn xa vời. Theo Scott Kennedy - cố vấn cao cấp về các vấn đề kinh tế, doanh nghiệp Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ và các nước khác hoàn toàn có lý khi quan ngại về giai đoạn đầu bùng phát dịch, đòi hỏi thông tin rõ ràng hơn và những thay đổi chính sách từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ hội để khởi kiện Trung Quốc thành công là rất thấp. Bắc Kinh cũng bác bỏ mọi cáo buộc của Tổng thống Trump và giới chức Mỹ liên quan tới dịch Covid-19.

Học giả Scissors bình luận, trong các lựa chọn trừng phạt Trung Quốc, điều ông Trump có thể hướng đến là một vòng trừng phạt thuế mới. Tuy nhiên, "thuế là để buộc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ nhiều hơn và như vậy đương nhiên không phải là chia tách", chuyên gia này nhìn nhận. Theo ông, bất kỳ bước đi nào chia tách Mỹ-Trung đều sẽ phải trả giá đắt và những chính trị gia không thích điều đó.

Bầu cử Mỹ 2020 có thể là nhân tố mới. Ông Scissors nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy công chúng nước này có thể đòi hỏi một kiểu quan hệ khác với Trung Quốc và không loại trừ nó sẽ trở thành chủ đề chính cho kỳ bầu cử sắp tới.

ĐƯỜNG ống NƯỚC SẠCH CỦA DOANH NGHIỆP NAM KHƯƠNG

Vì sao liên tục bị phá hoại?



Cổ kính chùa Cả

Mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ



Âm vang tiếng công chiêng bên dãy Trường Sơn



Làng cát



Triệt phá sợi bạc khủng trên sông Luộc

Lo cho học sinh lớp 1

Sau 3 tháng phải nghỉ học để phòng dịch Covid-19, nhiều học sinh lớp 1 đã bị "rơi rụng" kiến thức, không ít em quên cách đánh vần và làm toán. Để giúp các em hoàn thành chương trình học tập rất cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và gia đình.

Trang 3



Nhiều học sinh lớp 1 đọc chậm, viết sai chính tả sau thời gian nghỉ học kéo dài. Trong ảnh: Tiết học tiếng Việt ở lớp 1B Trường Tiểu học Tứ Cường, huyện Thanh Miện (ảnh minh họa)

Nhân lên những "hạt" từ tâm

Hội tụ những tấm lòng nhân ái cùng có chung mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là người Hải Dương, 6 năm nay nhóm Thiện nguyện Thành Đông đã giúp đỡ được nhiều cảnh đời bất hạnh.



Thế giới đó đây

Ấn Độ đánh thuế rượu tới 70% để... giảm cách xã hội



Các nhà chức trách thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã áp đặt một loại thuế đặc biệt, lên tới 70% đối với việc mua rượu lẻ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6.5. Quy định này nhằm tránh việc tụ tập đông người ở các cửa hàng sau khi chính quyền bắt đầu nói lỏng lệnh phong tỏa kéo dài 6 tuần qua nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Chính quyền bang Delhi đã gọi loại thuế trên là "thuế Corona đặc biệt". Thống đốc bang Delhi, Arvind Kejriwal cho biết việc xảy ra hỗn loạn ở một số cửa hiệu tại Delhi là rất nguy hiểm và chính quyền sẽ mạnh tay với các hành vi vi phạm các quy định giảm cách xã hội và các quy định khác, cụ thể là phong tỏa khu vực đó và thậm chí là rút lại quyết định nói lỏng.

Tại các bang khác như Andhra Pradesh ở miền Nam, nhiều người cũng vi phạm các biện pháp giảm cách xã hội khi xếp hàng dài đến hàng trăm người để... mua rượu, bất chấp giá cao. Cảnh sát đã phải phạt đánh gãy hàng trăm người vì tập trung tại các cửa hàng bán rượu khi các cửa hàng này được mở lại từ ngày 4.5 sau thời gian dài ngừng hoạt động.

Thủy cung kêu gọi khách trò chuyện cùng cá qua video

Thủy cung Sumida nằm trong tòa tháp Tokyo Skytree, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã đóng cửa từ hồi đầu tháng 3 và các loài động vật sống trong đó đang dần quen với môi trường không có con người.

"Sinh vật trong bể cá không nhìn thấy con người,

ngoại trừ những người chăm sóc và chúng đã bắt đầu quen con người. Đặc biệt, những con cá chình vườn đã biến mất trong cát và lẩn trốn mỗi khi nhìn thấy những người chăm sóc đi qua. Điều đó đang gây khó khăn cho những người chăm sóc khi kiểm tra sức khỏe của động vật. Chúng tôi khẩn thiết mong khách hàng có thể cho những con cá chình của chúng tôi được nhìn thấy gương mặt của các bạn từ xa", thủy cung Sumida đăng trên tài khoản Twitter của mình.

Thủy cung này đã tổ chức một sự kiện với tên gọi "Lễ hội xem mặt" nhằm kết nối con vật với du khách. Thủy cung đang thiết lập 5 chiếc máy tính bảng đối diện với bể cá của họ. Những người đam mê cá chình được yêu cầu kết nối với thủy cung bằng iPhone hoặc iPad thông qua ứng dụng FaceTime.

Khi các cuộc gọi video bắt đầu, mọi người có nhiệm vụ cho cá nhìn thấy mặt, vẫy tay và nói chuyện cùng cá. Người gọi được yêu cầu không hét to.



ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SẠCH CỦA DOANH NGHIỆP NAM KHƯƠNG

Vì sao liên tục bị phá hoại?

○ **BÁO LONG**

Thiệt hại lớn

Sáng 28.3, đường ống nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương (gọi tắt là DN Nam Khương) trên địa bàn thôn Quảng Bình, xã Đông Cắm (Kim Thành) bị kẻ gian chặt phá gây mất nước sinh hoạt của khoảng 50 hộ dân trong khu vực. Trước đó vài ngày, cũng tại thôn Quảng Bình, đường ống cấp nước của DN này cũng bị chặt phá khiến hoạt động cấp nước bị gián đoạn. Theo phản ánh của ông Nguyễn Hồng Nam, chủ DN Nam Khương, suốt từ giữa năm 2019 đến nay, đường ống cấp nước của DN liên tục bị phá hoại. Đơn cử như chỉ trong 3 ngày từ 1-3.7.2019, kẻ gian liên tiếp chặt phá 5 đoạn đường ống cấp nước trên địa bàn thôn Cao Ngõ, xã Liên Hòa. Sau khi DN khắc phục, sửa chữa để cấp nước trở lại cho người dân thì ngày 17.7.2019 kẻ gian lại tiếp tục chặt phá đường ống cấp nước trên địa bàn thôn Thái Nguyên, cũng ở xã Liên Hòa.

Theo thống kê của DN Nam Khương, từ giữa năm 2019 đến nay, kẻ gian đã 12 lần chặt phá đường ống cấp nước của DN với gần 20 điểm bị phá hoại, tập trung trên địa bàn các xã Liên Hòa, Đông Cắm, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng, làm gián đoạn hoạt động cấp nước cho người dân. "Mỗi lần bị chặt phá, ngoài những thiệt hại về vật chất, chúng tôi phải mất thời gian khắc phục, sửa chữa nên ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động cấp nước cho người dân, làm giảm uy tín của DN", ông Nguyễn Hồng Nam nói.

Ông Phạm Trung Kiên, Trưởng thôn Quảng Bình cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, đường ống nước

Từ giữa năm 2019 đến nay, đường ống nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương ở huyện Kim Thành liên tục bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho người dân.

của DN Nam Khương trên địa bàn thôn đã 2 lần bị kẻ gian chặt phá. "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động nhân dân không được phá đường ống nước vì hành động này không chỉ gây thiệt hại cho DN mà còn ảnh hưởng đến chính đời sống của người dân do việc cấp nước bị gián đoạn".

Cạnh tranh không lành mạnh?

Việc đường ống cấp nước sạch của DN Nam Khương bị chặt phá nhiều lần nhưng thủ phạm vẫn chưa được tìm ra khiến DN bất an. Ông Nguyễn Hồng Nam cho biết: "Ngay sau khi đường ống bị phá hoại, DN đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương và Công an huyện Kim Thành. Dù vậy, việc phá hoại đường ống nước không những không được ngăn chặn mà còn diễn ra nhiều hơn".

Trao đổi với phóng viên, đại úy Phạm Đình Sơn, Trưởng Công an xã Liên Hòa cho biết: "Từ tháng 12.2019, xã Liên Hòa mới có lực lượng công an chính quy trong khi các hành vi phá hoại diễn ra thời điểm trước nên Công an xã chưa nắm được cụ thể sự việc. Từ đầu năm đến nay, Công an xã cũng không nhận được tin trình báo của DN nên việc truy tìm thủ phạm gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, Công an xã sẽ phối hợp chặt chẽ với DN và chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin nếu hành vi phá hoại tiếp tục diễn ra nhằm bảo đảm quyền lợi của DN và người dân".

Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cắm cũng thừa nhận do chính quyền xã không



Đường ống nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương liên tục bị chặt phá

nhận được thông tin trình báo của DN nên việc xác minh, xử lý rất khó thực hiện. Còn ông Phạm Trung Kiên, Trưởng thôn Quảng Bình thì cho rằng do việc cấp nước của DN không bảo đảm nên người dân tức giận mới phá đường ống.

Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, đường ống nước sạch của DN Nam Khương liên tục bị chặt phá? Phải chăng đây là hành động phá hoại có chủ đích nhằm cản trở hoạt động cấp nước, làm giảm uy tín của DN? Chúng tôi cho rằng cách giải thích của ông Trưởng thôn Quảng Bình không phù hợp vì người dân không có mâu thuẫn gì với DN để

dẫn tới hành động này. Ai cũng biết rằng phá đường ống càng làm cho việc cung cấp nước gặp khó khăn nhiều hơn. Vậy có hay không hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong việc DN liên tục bị phá hoại?

Theo quy hoạch, Nhà máy cấp nước sạch xã Kim Đình do DN Nam Khương làm chủ đầu tư có công suất 5.000 m³/ngày đêm, sử dụng nguồn nước thô lấy từ sông Rạng. Nhà máy có nhiệm vụ cấp nước sạch cho 4 xã Kim Đình, Liên Hòa, Bình Dân và Cầm La (hiện nay xã Cầm La đã sáp nhập với xã Đông Gia thành xã Đông Cắm) của huyện Kim Thành. Từ năm 2017 đến nay, địa bàn cấp nước của DN Nam Khương bị chống lấn với một DN cấp nước khác trên địa bàn. Mặc dù DN Nam Khương nhiều lần kiến nghị, liên ngành gồm các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND huyện Kim Thành, xã Liên Hòa đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết nhưng tình trạng cấp nước chống lấn chưa được xử lý triệt để. Ngoài việc chặt phá đường ống, DN Nam Khương còn liên tục bị nói xấu trên mạng xã hội Facebook.

Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, hoạt động cấp nước của DN Nam Khương cho người dân xã Liên Hòa và một phần xã Đông Cắm gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. DN đã và đang cố gắng khắc phục khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng phục vụ. Không thể vịn vào lý do phục vụ chưa tốt để có những hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi phá hoại đường ống nước sạch làm uy tín của DN bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống của người dân bị đảo lộn. Những hành vi này cần được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một lần bị chặt phá, ngoài những thiệt hại về vật chất, chúng tôi phải mất thời gian khắc phục, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động cấp nước cho người dân.

định hướng cắt giảm các hoạt động chưa thực sự cấp thiết để tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Với những hướng dẫn, định hướng cụ thể, người lao động mong muốn được tham gia, hưởng lợi từ những hoạt động có chiều sâu thời vi những hoạt động có chủ đề là "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Những chủ đề trên đã hướng đúng vào những gì người lao động đang cần. Việc làm-an toàn lao động-thu nhập ổn định là 3 vấn đề cốt lõi, mong đợi nhất của công nhân lao động ở bất cứ thời điểm nào và đặc biệt cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Hy vọng với những thay đổi trong hoạt động, Tháng Công nhân năm nay sẽ là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, sáng tạo ở mỗi tổ chức công đoàn để cùng người sử dụng lao động ổn định việc làm, chăm lo cuộc sống cho người lao động. Mong rằng những điều này không chỉ được thực hiện cao điểm trong tháng 5 bởi người lao động rất cần sự đồng hành thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, công đoàn để luôn có việc làm trong môi trường an toàn và thu nhập ổn định.

Cùng bàn luận

Điều mong đợi nhất của công nhân lao động

○ **NGÂN HẠNH**

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 đã tác động toàn diện đến sản xuất, việc làm và đời sống của công nhân lao động. Hải Dương đã có hàng nghìn công nhân bị mất việc, gián việc học nghỉ luân phiên do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Hơn lúc nào hết có thể thấy rõ công nhân lao động cũng thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và cần được trợ giúp. Bởi thực tế đời sống của đa số họ còn rất nhiều khó khăn. Nhiều công nhân lao động phải thuê nhà trọ. Thu nhập chỉ đủ để trang trải cuộc sống với mức bình thường, thậm chí ở mức thấp nên gần như không có tích lũy. Bởi vậy chỉ cần nghỉ việc 1-2 tháng đồng nghĩa với mất nguồn thu nhập, lập tức họ rơi vào cảnh lao đao. Nhiều công nhân lao động cố gắng cầm cự trong vài tháng qua

và mong ngóng nhận được sự hỗ trợ thiết thực, giảm bớt nỗi lo "com áo gạo tiền". Từ khoảng giữa tháng 4 đến nay, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát. Đây là tín hiệu vui đối với nhiều người lao động, ai cũng hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất, tạo ra việc làm, thu nhập cho người lao động. Một niềm vui nữa với công nhân lao động đó là tháng 5 này cũng là Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Trong tháng này, họ sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, của doanh nghiệp bằng những hoạt động, những sự hỗ trợ thiết thực.

Tháng Công nhân năm nay có chủ đề chung là "Nâng suất cao-An toàn lao động-Thu nhập tốt". Để đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp công đoàn nơi có doanh nghiệp vì ảnh hưởng do dịch Covid-19 thực hiện

Chuyện cuối tuần

Yên tâm cho trẻ đến trường

○ **HÁI MINH**

Mấy hôm nay chị Loan sốt ruột lắm vì không biết làm cách nào để Bi đi học. Từ đầu tuần, trường mầm non đã đón các bé trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19 nhưng bé Bi nhà chị vẫn ở nhà với bà. Chị Loan muốn Bi đi học vì tháng 9 tới Bi vào lớp 1. Nghĩ đi nghĩ lại chị quyết định chiều nay sẽ tìm cách thuyết phục mẹ chồng. Nhân lúc chiều mát, hai mẹ con đang nhặt rau chuẩn bị bữa cơm tối, chị Loan kể:

- Bé Cốm nhà chị Hồng bên hàng xóm mấy hôm nay đi lớp thấy ngoan hẳn mẹ ạ. Chị Hồng báo bé ăn ngoan, ngủ khỏe, thuộc nhiều bài thơ.

Bà Hoa thấy con đâu kể vậy liền hỏi: - Sao vội cho đi học thế? Nước mình tuy đã khống chế được dịch nhưng mẹ thấy ở nước ngoài vẫn nhiều người chết lâm, không thể chủ quan được. Bi nhà mình cứ để ở nhà mẹ trông cho yên tâm. Khi nào nước mình công bố hết dịch cho đi học cũng chưa muộn.

Thấy mẹ có vẻ kiên quyết, chị Loan nhẹ nhàng:

- Con biết mẹ lo cho cháu nhưng cứ để Bi ở nhà mãi, bà cũng mệt mà cháu

cũng không được các cô kèm cặp thêm. Cháu chuẩn bị vào lớp 1 rồi mẹ ạ, con chỉ e...

- Con lo cái gì, không học nay thì học mai. Con tranh thủ buổi tối kèm cặp thêm cho con. Mẹ chưa đồng ý cho cháu mẹ đi học đâu. Dịch Covid-19 chưa biết đâu mà lần. Đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều dịch bệnh khác đấy. Con không nên dăm dè này nọ ngoài con Bi đi học bị lây thủy đậu về quấy khóc suốt đó sao?

Thấy mẹ và em dâu bàn chuyện cho cu Bi đi học từ này giờ vẫn chưa hạ hồi phản giá, chị Tâm con gái bà Hoa sang chơi tham gia:

- Mẹ Loan lo cũng có lý mẹ ạ! Cu Bi nhà mình năm nay vào lớp 1, nếu cứ để ở nhà chờ sợ không theo kịp các bạn. Mà con thấy ở nhà bà chiều Bi quá, ăn ngủ không điều độ, thích ăn thì ăn, thích ngủ

thì ngủ. Với lại con thấy nước mình cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, không có thêm người mắc trong cộng đồng. Các trường cũng chuẩn bị phòng dịch chu đáo. Mẹ cứ yên tâm cho Bi đến lớp đi.

Nghe chị chồng nói vậy, chị Loan như được mở lòng bảo mẹ:

- Chị Tâm cũng đã nói hết tâm tư của con rồi mẹ ạ. Theo con mẹ cứ cho cháu đến lớp. Cháu đi học mẹ con dành thời gian đi tập văn nghệ, thể dục với mấy bé trong xóm chù. Con thấy các bà đi tập lại rồi mà mẹ cứ vướng bận cháu mãi chưa tham gia được đây thôi.

Nghe các con thuyết phục mãi bà Hoa mới ậm ừ:

- Thời thì ý các con đã vậy mẹ cũng nghe theo, nhưng nhất định con phải mua các đồ dùng cá nhân cần thiết như bình uống nước, khăn tay... cho cu Bi mang đến lớp để phòng dịch đấy!



Chị Nguyễn Thị Sen, giáo viên Trường Tiểu học Tân Kỳ (Tứ Kỳ) hướng dẫn học sinh lớp 1 luyện chữ tả

có thiết bị nhưng còn chưa biết cài đặt, sử dụng phần mềm. Một số gia đình chưa quan tâm hỗ trợ con trong lúc học. Có em gác chân lên bàn, nghịch, nô đùa khi học... nên tôi không thể dạy được".

Nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp 1 khi được hỏi cho biết việc dạy học trực tuyến rất vất vả. Bình thường mỗi tiết dạy trực tuyến, giáo viên phải dành 60 phút để dạy trong khi dạy trực tiếp chỉ mất 40-45 phút. Việc quản lý, kèm cặp học sinh chỉ đạo giáo viên tổ chức học trực tuyến để ôn tập kiến thức học kỳ 1 và dạy kiến thức mới học kỳ 2 cho các em. Đa số giáo viên lớp 1 tại các trường tiểu học đều thực hiện được việc này, nhưng thực tế vẫn còn những người chưa làm được. Một giáo viên dạy lớp 1 xin giới thiệu cho biết: "Thủ tục là quy có 1-2 buổi dạy nhưng không thành công. Phần vi đường truyền hạn chế, phần vi không ít nhà thiếu thiết bị cho con học. Kể cả những gia đình

một số học sinh lớp 1 quên cả cách đánh vần, cộng trừ. Nhưng em không học trực tuyến khi đi học trở lại đọc chậm, viết xấu, quên một số phần giải toán.

Nhà trường, phụ huynh cùng vào cuộc

Nội dung kiến thức của học sinh lớp 1 trong học kỳ 2 được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không nhiều, nhất là ở 2 môn cơ bản là tiếng Việt và toán học. Môn tiếng Việt không giảm số tiết mà chỉ tinh giản một số nội dung như phần chữ viết hoa, tập viết. Riêng phần chính tả và luyện đọc vẫn phải thực hiện để bảo đảm chuẩn kiến thức đầu ra. Môn toán học chỉ tinh giản nội dung về điểm ở trong và điểm ở ngoài, còn các nội dung khác vẫn dạy bình thường. Riêng các môn tự nhiên xã hội, thủ công, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật... được tinh giản khá nhiều nội dung trong học kỳ 2.

Học sinh tiểu học trong tỉnh

Ở lớp tôi, một số em đọc chậm, chữ viết xấu, còn gạch xóa. Ở môn toán, số học sinh tính toán chậm nhiều hơn kỳ 1.

Nhân lên những "hạt" từ tâm

Đôi theo hành trình của nhóm Thiện nguyện Thành Đông, tôi luôn ấp ủ ý định viết về những việc làm ý nghĩa của họ nhưng đều nhận được những lời từ chối khéo. Kiên trì thuyết phục với mong muốn nhiều người biết đến những hành động tốt đẹp của nhóm để cùng tham gia, cuối cùng Trưởng nhóm đã đồng ý với điều kiện không đưa tên ai trong nhóm vào bài viết.

○ LINH AN

Như một lời tri ân

"Nếu không có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, không biết cháu của tôi có qua khỏi được không", đó là lời cảm ơn của chị Nghiệm Thị V. ở phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Cháu chị V. đã từng được nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có nhóm Thiện nguyện Thành Đông hỗ trợ để được ghép tủy với chi phí hàng tỷ đồng. Năm 2016, khi phát hiện cháu bị bệnh hiếm nghèo cũng là lúc cả gia đình chị hoang mang vì số tiền cần để chữa trị quá lớn, cảnh nhà cháu quá khó khăn. Bất chấp tất cả, bỏ qua ngại ngùng, chị V. đã đi gõ cửa khắp nơi, kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức hỗ trợ cháu. Cùng với nhiều nhà hảo tâm, số tiền 38 triệu đồng mà hai lần nhóm Thiện nguyện Thành Đông ủng hộ cháu tuy không quá lớn nhưng đã kịp thời giúp gia đình chị có động lực để cứu cháu bé thoát khỏi "án tử". Hiện nay, cháu đã khỏe khoắn trở lại, đến trường học tập cùng các bạn. Từ đó, chị V. gia nhập nhóm để tiếp tục chặng đường làm việc thiện, cũng là cách để chị thay cháu bé tri ân những tấm lòng hảo tâm.

Như chị V., hơn 260 thành viên là những người con quê hương Hải Dương đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác đã tự tìm đến với nhóm Thiện nguyện Thành Đông để cùng giúp đỡ, sẻ chia, hỗ trợ những cảnh đời còn nhiều khốn khó. Số tiền họ cùng đóng góp có khi được chắt chiu từ đồng lương của các thành viên là công chức, viên chức, là tiến sư học hùu, tiến tích góp của các chị bán hàng tạp hóa, anh công nhân...

Ban đại diện của nhóm là 5 chị đều thuộc thế hệ 7X, làm nhiều công việc khác nhau và kiên quyết không công khai tên tuổi trên báo chí. Nhóm được bắt nguồn từ những đêm thức trắng chăm con ốm trong bệnh viện của người sáng lập nhóm và sau này chị đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm. Cùng thấu hiểu nỗi đau, sự vô vọng của những người làm cha, làm mẹ khi thấy con ốm đau mà không thể làm được gì vì quá khó khăn, nghèo túng, người mẹ trẻ ấy đã âm thầm kêu gọi bạn bè từng chút một giúp đỡ nhiều hoàn cảnh. Thấy sức mình khó có thể giúp được nhiều người, chị chia sẻ ý tưởng lập một nhóm từ thiện với người chị gái song sinh và vài người bạn chí cốt. Mọi người đều đồng lòng hưởng ứng.

Tháng 12.2014, nhóm hình thành, là nơi tụ hội riêng của những tâm lòng hảo tâm chuyên giúp cho những hoàn cảnh không may là người Hải Dương. Không khoa trương, không quảng bá, nhóm âm thầm hoạt động bằng trang



Facebook kin. Ở đó mọi việc quyên góp, thu chi tài chính được công khai, các thành viên tìm hiểu, chia sẻ về những hoàn cảnh cần giúp đỡ và cùng nhau thảo luận, chọn lựa những trường hợp thực sự khó khăn, không biết trông cậy vào đâu. Từ nội dung đã được thống nhất trong nhóm kín, các thành viên chia sẻ lên Facebook cá nhân để vận động, quyên góp. Đối tượng ưu tiên thường là những em nhỏ không may bị mắc bệnh nan y, hiếm nghèo cần có kinh phí gấp để được chữa trị, cứu sống. Danh sách những em bé có hoàn cảnh khó khăn không may bị bệnh nặng được nhóm quyên góp, ủng hộ liên tục mỗi đôi trong 6 năm qua. Cháu Vũ Hoàng D. ở xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ) bị ung thư máu được nhóm hỗ trợ 10,5 triệu đồng. Cháu Phạm Văn D. ở thôn Văn Minh, xã Quang Hưng, nay là xã Tân Quang (Ninh Giang) được hỗ trợ 10 triệu đồng để mổ u tiểu mắh. Cháu Hoàng Thanh T., 6 tuổi, ở thôn Cặp Nhất, xã Tiến Tiến (TP Hải Dương) bị ung thư máu được hỗ trợ 34 triệu đồng. Hai cháu mồ côi ở thôn Cẩm Dới, xã Thống Nhất (Gia Lộc), trong đó có một bé bị khuyết tật bẩm sinh được hỗ trợ 28,5 triệu đồng... "Các chương trình hỗ trợ gói tiếp nhau, có tháng liên tiếp 2-3 chương trình nên nếu liệt kê ra thì không xuể", chị thủ quỹ của nhóm cho biết. Hơn 2 tỷ đồng và rất nhiều quà tặng, hiện vật đã được nhóm quyên góp, hỗ trợ trong suốt 6 năm qua. Không thể kể hết những món quà tình nghĩa, kịp thời như vậy đã được đại diện nhóm trân trọng đến trao tận nhà hoặc tận nơi các em đang điều trị. Và như một sự lan tỏa, ở đâu có những cảnh đời bất hạnh là ở đó có các thành viên của nhóm nắm bắt, thông tin, tìm cách cùng hỗ trợ.

"Số tiền nhóm quyên góp, ủng hộ tặng mỗi hoàn cảnh có thể là không nhiều, nhưng điều chúng tôi

tự hào là nhờ sự lan tỏa nên sau mỗi lời kêu gọi của nhóm luôn có nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ, chia sẻ. Có trường hợp lên tới hơn 500 lượt chia sẻ", chị Trưởng nhóm cho biết.

May mắn, con của chị Trưởng nhóm ngày càng khỏe mạnh, khôn lớn. Và để tri ân, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành, chị càng ra sức cùng bạn bè nhân lên nhiều việc thiện.

Hạnh phúc là được sẻ chia

"Bữa cơm tất niên" tổ chức vào dịp cuối năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thường là bữa cơm Tết sớm cho những người già neo đơn, người cơ nhỡ đang ở trung tâm. Năm nào cũng vậy, bữa ăn luôn đầy đủ bánh chưng, gà, giò, hoa quả... Bó qua mọi lời gièm pha như "việc nhà thì nhác" hay "nhà còn chưa đủ ăn mà đưa đôi làm từ thiện"... , mỗi thành viên của nhóm Thiện nguyện Thành Đông khi tham gia tổ chức bữa ăn tại đây luôn ân cần như chăm sóc người thân. Mỗi "Bữa cơm tất niên" do nhóm tổ chức đều là món quà tinh thần, vật chất vô giá được các cụ già, người không may ở trung tâm mong ngóng. Đầu tiên từ năm 2016 đến nay, nhóm tổ chức "Bữa cơm tất niên" với tổng kinh phí ước tính hơn 300 triệu đồng.

Năm 2016, trong một lần đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thương xót các em bị bỏ rơi trong suốt 6 năm qua. Không thể kể hết những món quà tình nghĩa, kịp thời như vậy đã được đại diện nhóm trân trọng đến trao tận nhà hoặc tận nơi các em đang điều trị. Và như một sự lan tỏa, ở đâu có những cảnh đời bất hạnh là ở đó có các thành viên của nhóm nắm bắt, thông tin, tìm cách cùng hỗ trợ.

"Số tiền nhóm quyên góp, ủng hộ tặng mỗi hoàn cảnh có thể là không nhiều, nhưng điều chúng tôi

bà mẹ tham gia. Trang Facebook công khai đã liên tục cập nhật kiến thức, hỗ trợ các bà mẹ cách lấy sữa, bảo quản, sử dụng. Ai cần sữa hoặc cho sữa đều có thể đăng thông tin lên nhóm. Nhóm sẽ làm nhiệm vụ kết nối và phân loại sữa theo hạn sử dụng. Từ năm 2018, hoạt động này được bàn giao cho hội, nhóm các bà mẹ có con nhỏ trong tỉnh tự quản lý, hoạt động.

Nhóm còn tổ chức và tham gia rất nhiều chương trình, dự án vì cộng đồng. 6 năm qua, cứ vào dịp cuối năm, nhóm lại tổ chức chương trình "Đông không lạnh - Tết sum vầy", trao hàng nghìn bộ quần áo ấm, quà Tết, tặng sách cho trẻ em vùng cao; tổ chức "Đêm hội trăng rằm" tại Bệnh viện Nhi Hải Dương và Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Chung sức cùng cả nước chống dịch Covid-19, lần đầu tiên nhóm huy động cả những học viên đang cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh làm hàng nghìn chiếc mũ chống giọt bắn. Chung tay cùng nhóm là rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ vật liệu, ngày công, kinh phí. Chỉ trong gần 2 tuần, hơn 13.000 chiếc mũ chống giọt bắn được phối hợp làm gấp rút, chuyển kịp thời cho những đơn vị, địa phương tuyến đầu chống dịch. Toàn bộ số mũ chống giọt bắn của nhóm được tặng miễn phí, trong khi giá bán trên thị trường khoảng 20.000 đồng/mũ. Những chiếc mũ tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm, công sức của bao người. Rất khẩn trương, ngay trong đêm 31.3, trước khi cả nước thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về 15 ngày cách ly toàn xã hội, 600 chiếc mũ do nhóm thiết kế, tự làm đã được chuyển đến tận tay tặng các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); hàng nghìn chiếc mũ đã được trao tận tay các bộ, chiến sĩ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong toàn tỉnh.

"Hạnh phúc lớn nhất với chúng tôi là khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi thông báo về những trường hợp tương tự đã đầu hàng số phận nhưng nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm đã được điều trị, bình phục. Tuyệt vời nhất là được nhìn thấy những em bé chiến thắng bệnh tật một cách kỳ diệu, khỏe mạnh để tiếp tục đến trường", niềm hạnh phúc vì được cho đi của chị Trưởng nhóm cùng là niềm vui, mục tiêu để cả nhóm tiếp tục nỗ lực vì cộng đồng.

Như những hạt mầm được gieo trên đất lành, nhiều đầu cầu mới của nhóm đã hình thành. Từ Cộng hòa Séc, đồng đạo kiều bào là người Hải Dương đang làm ăn, sinh sống tại đây thường xuyên đổi theo, vận động, ủng hộ, quyên góp cùng nhóm. Đầu cầu Hà Nội ngày càng đông đồng hương Hải Dương chung lòng hướng về quê nhà.

Tuyệt vời nhất là được nhìn thấy những em bé chiến thắng bệnh tật một cách kỳ diệu, khỏe mạnh để tiếp tục đến trường.

Thành viên của nhóm ân cần chăm sóc cho những người già neo đơn, cơ nhỡ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trong "Bữa cơm tất niên"

Văn hóa - thể thao - giải trí



○ MINH NGUYỆT

Kiến trúc đẹp

Chùa Cả có tên chữ là Đại Từ Khâm Thiên tự. Theo sử sách, chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê, trùng tu lại với quy mô rộng từ năm 1881. Chùa Cả thờ vua Lý Nhân Tông. Tương truyền vua Lý Nhân Tông từng đóng đồn nơi đây để đi đánh giặc. Chùa còn thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông mà nhân dân ở đây tôn là Thánh. Do đó, chùa Cả có hai chức năng vừa là đền, vừa là chùa.

Chùa có kiến trúc kiểu chữ đinh gồm 5 gian tiền đường dài 21 m, rộng 7,5 m và 3 gian hậu cung dài 10,9 m, rộng 8,5 m. Điểm khác biệt của chùa Cả là tòa tiền tế có kiến trúc như ở đền, các góc đao cao vút, các bức phù điêu hình rồng được bàn tay khéo léo của nghệ nhân xưa chạm khắc tinh xảo...

Hàng năm cứ vào ngày 30.10 và 1.11 âm lịch, xã Tân An lại tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông và vua Lý Nhân Tông, cầu cho mưa thuận gió hòa, sản xuất thuận lợi, cuộc sống của người dân ngày càng sung túc. Vào những ngày này, nhiều người xa quê hương cũng về hội chùa.

Ra mắt MV "Những bông hoa hóa tuyến" chào mừng 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ



Hai ca sĩ Cẩm Tú và Lan Anh thể hiện ca khúc "Những bông hoa hóa tuyến" tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 2019

Ngày 7.5, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2020), hai ca sĩ Cẩm Tú

Cổ kính chùa Cả

Chùa Cả ở xã Tân An (Thanh Hà) được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1994. Nơi đây còn lưu giữ nhiều cổ vật quý.



Tượng Phật A Di Đà làm bằng chất liệu gỗ (ảnh trái). Tháp đá cổ cao 5 tầng là những cổ vật quý ở chùa Cả (ảnh phải)

Từ khi xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đến nay, ngôi chùa đã được trùng tu, tôn tạo lại với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Số tiền này do người dân nơi đây và du khách thập phương công đức, đóng góp. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công để tu sửa, xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên chùa. Đến nay, khu di tích đã khang trang hơn nhưng vẫn giữ được hồn cốt linh thiêng, cổ kính. Chùa hiện có thêm tòa tam quan, phục hồi một số pho tượng, đồ thờ tự. Trong sân chùa đặt nhiều cây cảnh, hoa, tạo không gian tĩnh lặng, trong lành, hấp dẫn du khách.

Bà Nguyễn Thị Ngoan ở thị trấn Thanh Hà cho biết, ngày rằm, mùng 1 hàng tháng bà đều sửa soạn lễ đến dâng hương ở chùa Cả. Gần nhà cũng có chùa, nhưng sau một lần đến xã Tân An chơi và tham quan chùa, bà Ngoan đã gắn bó với ngôi chùa này. Gần chục năm nay, bà vẫn đều đặn đến lễ chùa Cả.

Nhiều cổ vật quý

Chùa Cả còn lưu giữ nhiều cổ vật quý. Người có công gây dựng, phục hồi lại một số hạng mục của ngôi chùa là sư thầy Thích Quảng

Nghiêm, hiện là trụ trì chùa. Chùa trước đó chưa có người chính thức trụ trì mà giao cho địa phương quản lý. Năm 2012, thầy Thích Quảng Nghiêm về tiếp quản chùa, trong khuôn viên còn nhiều chỗ bị bỏ hoang. Sau khi tiếp quản, sư thầy Quảng Nghiêh đã phân loại từng cổ vật và gìn giữ cẩn thận. Ngôi chùa còn giữ được tượng Phật A Di Đà cao gần 2,7 m (không kể bề và đài sen). Đây là một trong những pho tượng gỗ cổ lớn của cả nước. Tượng được tạo dựng dưới thời Nguyễn, ghép liền nhau bởi những mảnh gỗ mà nhìn qua khó có thể nhận biết chỗ ghép nối. Tượng Phật với tư thế ngồi tọa thiền trên đài sen. Tuy có tư thế lâu đời nhưng nước sơn và chất liệu gỗ mít vẫn còn bền bỉ theo thời gian, chưa có dấu hiệu bị mục.

Khách thập phương đến hội chùa này rất thích thú khi nơi đây còn lưu giữ 1 tháp đá cao 5 tầng ngay trước tiền đường. Hai tầng

trên của tháp đá uốn đầu hình mai luyện, bốn góc uốn cong hình đầu long, trên đỉnh tháp có hình đài hoa đặt trên những cánh hoa sen đang nở. Đây cũng là tháp đá cổ quý hiếm mà ít chùa có được. Theo người già trong làng, chính tháp đá là nơi đặt xá lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Trong khuôn viên chùa còn có nhiều tháp lăng mộ của các trụ trì qua nhiều đời, được chạm khắc với nhiều đường nét cầu kỳ. Chùa còn có 5 tấm bia đá quý có giá trị, niên đại từ năm 1874-1933 ghi lại dấu tích từng thời kỳ lịch sử bằng tiếng Hán. Bên giếng chùa có đôi cá sấu đá từ thế kỷ 17 do nghệ nhân xưa chạm khắc, đường nét tinh tế. Chùa còn lưu giữ 11 sắc phong từ thời Lê, thời Nguyễn và 1 chiếc chuông đồng cao 1,2 m, đường kính miệng 56 cm. Trên chuông có chạm khắc những bài vịnh ca ngợi cảnh đẹp của chùa và người công đức đúc chuông.

Thầy Thích Quảng Nghiêh cho biết với một hệ thống cổ vật quý như vậy, nhà chùa đã lắp đặt hệ thống camera, trông coi cẩn thận. Địa phương cũng bố trí lực lượng quân tâm bảo vệ. Theo lãnh đạo xã Tân An, ở chùa Cồn Sơn (Chí Linh) hiện còn lưu giữ hai bức tượng ông Thiện, ông Ác lớn của chùa Cả được chuyển lên đây từ hơn 40 năm trước.

Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết đây là di tích cấp quốc gia nên mọi hạng mục muốn tu sửa phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Mặc dù đã được tôn tạo, tu bổ nhiều nhưng hệ thống tượng Phật gỗ cổ của chùa đã có phần xuống cấp, sứt mẻ, nhiều phần ở các sắc phong bị rách, ố mục, nhà thờ tổ nhiều chỗ xuống cấp nghiêm trọng. "Chính quyền xã Tân An và nhà chùa mong muốn thời gian tới các sở, ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, chỉnh trang lại một số hạng mục để ngôi chùa khang trang hơn", ông Hùng đề nghị. Trong các chương trình du lịch miệt vườn, huyện Thanh Hà đã chọn chùa Cả là một địa điểm để du khách thăm thú, nhất là vào mùa thu hoạch vải.

Ngôi chùa còn giữ được tượng Phật A Di Đà cao gần 2,7 m. Đây là một trong những pho tượng gỗ cổ lớn của cả nước.

QUẢNG NINH

Khai mạc du lịch hè 2020 tại khu nghỉ dưỡng FLC vào ngày 16.5

UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè 2020 và Tuần du lịch Hạ Long-Quảng Ninh tại khu du lịch nghỉ dưỡng FLC vào ngày 16.5.

Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh dự kiến sẽ có nhiều chương trình, sự kiện thu hút người dân và du khách tham gia như Hội chợ OCOP Quảng Ninh, Lễ hội văn hóa ẩm thực Móng Cái hè 2020, Cuộc thi triển lãm cây trồng là hân Cỏ Tô, chòm sự kiện văn hóa - văn nghệ, ẩm thực tại Uông Bí...

Ngoài ra, trong tháng 5.2020, nhiều sự kiện văn hóa - thể thao cấp tỉnh, cấp huyện dự kiến được tổ chức như Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2020, Lễ công bố và trưng bày bảo vật quốc gia tỉnh Quảng Ninh, Giải bơi truyền thống Bạch Đằng và hoạt động hành hương chùa Ngọa Vân, Đông Triều...

Mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ

○ THẾ ANH

Thời gian qua, tình trạng mất an toàn thực phẩm tại các chợ giống như "bài toán" khó chưa có lời giải.



Nhiều vi phạm
Theo tìm hiểu, tại các chợ Đông Ngỗ Quyền, Kho Đò (TP Hải Dương), nhiều tiểu thương vẫn để thịt lợn sống trên bìa giấy, bày bán cạnh thực phẩm chín và thực phẩm khô mà không có vách ngăn. Hầu hết các quầy hàng bán thịt sống đều không có dụng cụ che đậy để tránh ruồi, nhặng. Nhiều tiểu thương không có gang tay, khẩu trang, vừa thái thịt sống lại chuyển sang thái thực phẩm chín cho khách. Một số tiểu thương giết mổ gà, cá, chim... ngay tại chợ. Lòng gà, vịt, chim; vẩy, lòng cá... để bừa bãi, tiết chảy lênh láng xuống nền, tràn ra đường đi trong chợ. Những khu vực này dường đi luôn ẩm thấp, nước đọng đen ngòm.

Tại nhiều chợ khác như Phú Lương, Thanh Bình (TP Hải Dương), nhiều quầy hàng bán rau, củ, quả sắp xếp hàng hóa chưa hợp lý. Hàng chục quầy hàng để sản phẩm ngay trên mặt đất.

Tương tự, một số chợ nông thôn như chợ Cuối (thị trấn Gia Lộc), chợ Lai Khê (Kim Thành)... có nhiều hàng quán ăn uống, chế biến trong môi trường không an toàn. Nhiều quầy hàng bán thực phẩm khô như cá, tôm, tép... chỉ che đậy tạm bợ, dễ bị chuột, bọ, côn trùng ăn. Hạ tầng của nhiều chợ dài xuống cấp, hàng quán lụp xụp, đường đi xuống cấp, ẩm ướt... Không ít các hộ tiểu thương ở chợ bán thực phẩm

Theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4.9.2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với cơ sở sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc... Phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh thực phẩm bị hỏng, mốc, bục bần hoặc tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm khác. Phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; vi phạm quy định bảo quản thực phẩm...

không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn.

Năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh kiểm tra tại một số chợ bằng phương pháp kiểm nghiệm định tính

Một cửa hàng bán cơm trong chợ Thanh Bình (TP Hải Dương) bày thức ăn chín nhưng không che đậy

test nhanh 62 mẫu thực phẩm về Methanol, dư lượng thuốc trừ sâu, Focmon, hàn the và xét nghiệm định lượng chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu lý hóa 96 mẫu thực phẩm. Kết quả cho thấy có 10 mẫu thực phẩm đạt tiêu chuẩn.

Ít kiểm tra, xử phạt

Theo Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 177 chợ, trong đó có 3 chợ hạng 1, 20 chợ hạng 2, còn lại là chợ hạng 3. Thời gian qua, để khắc phục tình trạng mất ATTP tại các chợ, các cơ quan chức năng thực hiện những biện pháp như tuyên truyền, đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm... Trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng

Cơ quan chức năng trong huyện cũng chỉ tập trung tuyên truyền, triển khai ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm tra, xử phạt vi phạm tại các chợ còn rất ít.

thực hiện. Năm 2019, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật cho nhiều cán bộ, người lao động trong tỉnh, trong đó có các tiểu thương buôn bán tại chợ.

Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) cũng đã phối hợp với nhiều địa phương tuyên truyền về ATTP. Qua công tác tuyên truyền, ý thức của một bộ phận tiểu thương, người dân về ATTP đã từng bước chuyển biến. Tuy nhiên, ý thức của nhiều tiểu thương còn kém, chưa chấp hành tốt quy định về ATTP. Một số tiểu thương cho biết khi được các cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở thì có đeo gang tay khi thái thịt, dùng vải màn che đậy cho thực phẩm an toàn nhưng được một thời gian lại thôi.

Thời gian qua, công tác quản lý của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, việc kiểm tra, xử phạt chưa được chú trọng. Ông Phạm Đức Dũng, Chánh Thanh tra Sở Công thương cho biết, vài năm gần đây Thanh tra sở cũng chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở chứ xử phạt rất ít.

Theo bà Phạm Hải Yến, Trường Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm (Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc), cơ quan chức năng trong huyện cũng chỉ tập trung tuyên truyền, triển khai ký cam kết bảo đảm ATTP; kiểm tra, xử phạt vi phạm tại các chợ còn rất ít.

Để chấn chỉnh tình trạng mất ATTP tại các chợ, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần vận động các hộ tiểu thương tại chợ ký cam kết bảo đảm ATTP; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ không tạo chuyển biến trong vấn đề này.

Gia đình & xã hội

Cưới trong mùa dịch

○ TRẦN THUY LINH

Nghe tin tình mình thuộc nhóm nguy cơ thấp, ông Hùng mừng lắm. Thế là việc cưới xin của chàng con trai lớn nhà ông không phải lo sợ gì nữa. Ông cứ tưởng phải hoãn lại cơ. Sau khi xem thấy, định ngày xong, ông bắt đầu lên danh sách khách mời. Với là người làm kinh doanh, quen biết rộng, lại là trưởng họ nên khách mời của ông rất đông. Bà Hằng - vợ ông nhìn cái danh sách dài dằng dặc chồng đưa ra mà choáng váng mặt mày. Bà thì thì với chồng: "Tuy rằng đã hết cách ly xã hội nhưng Chính phủ vẫn kêu gọi nhân dân hạn chế đi lại. Theo tôi chỉ nên làm cỗ gọn nhẹ thôi. Dù dịch đã được khống chế nhưng không gì bằng cẩn thận phòng ngừa". Nhưng ông Hùng không nghe, ông mừng vợ cạn nghĩ. Ông bảo, cưới con trai cả, "con đầu, cháu sớm" không làm hoành tráng thì thiên hạ họ cười cho. Với lại ông đã đi biết bao năm đám, đám nào ông cũng mừng ra tiền, ra món cả. Giờ cưới con, ông cũng phải tạo

cơ hội cho người ta đáp lễ lại thì mới toại lòng nhau được.

Bà Hằng thấy chồng cứ khăng khăng như vậy thì cố khuyên giải: "Theo tôi, ông cứ kiểm tra lại danh sách khách mời đi. Đang dịch đã thế này, những ai ở xa quá hay ở những vùng có nguy cơ nhiễm dịch cao thì không nên mời ông à! Mà kể cả ở gần ông cũng nên cân nhắc. Tôi chỉ sợ đặt có xong chẳng có ai đến rồi thì...".

Không để cho vợ nói hết lời, ông Hùng đã quát lên: "Bà thì biết cái gì! Đúng là đàn bà đầu ngắn. Đã nói như vậy mà vẫn còn gan. Thật bực mình. Mới trăm mâm cỗ chứ bao nhiêu mà kêu nhiều? Bà gọi cho tôi tháng Thành vào đây, xem nó định mời bạn bè, có quan bao nhiêu mâm để chốt luôn danh sách".

Bà Hằng đành im lặng bỏ ra ngoài gọi con trai. Bà đã khuyên bảo con và Thành cũng đã đồng ý để hết dịch mới tổ chức đám cưới. Nhưng ông Hùng khăng khăng phải cưới tháng này vì thấy đã phân ròi. Phải cưới ngay ấy thì vợ chồng Thành mới an nên làm ra, công danh mới thành đạt. Ở phòng bếp, bà Hằng vẫn lảng tai dõi

theo câu chuyện của chồng và con trai. Bà thở dài thườn thượt khi nghe ông Hùng hồ hởi nói với con: "Con cứ mời hết bạn bè, anh em đến cho vui. Đời người chỉ cưới có một lần. Kinh phí con không phải lo. Bố mẹ sẽ lo hết cho con. Cứ vô tư con nhé!".

Nghe con trai e ngại đang mùa dịch bệnh sợ khách không đến dự đám cưới thì e cỡ, ông Hùng cười lớn: "Dịch đã gì nữa mà lo. Covid nó chạy xa rồi. Đầu đầu bố cũng thấy người dân tụ họp vui vẻ với nhau rồi. Với lại cô nhà ai bố không biết chứ cô nhà mình nhất định mọi người phải đến dự. Bố đã luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc của mọi người thì không thể việc nhà mình họ lại bỏ qua. Con cứ yên tâm. Không thể e cỡ được đâu".

Rồi ngày cưới Thành cũng đến, hơn một trăm mâm cỗ đã đặt, đến giờ lên mâm rồi mà chỉ thấy lác đác vài chục người cả trong họ lẫn bạn bè thân thiết của Thành đến. Bà Hằng nhìn hàng mâm cỗ mà ruột gan như lửa đốt, thì thoảng thấy bà quay mặt lên lau nước mắt. Còn ông Hùng cứ chạy ra, chạy vào có vẻ trông ngóng, nồn nóng lắm. Điện thoại trong túi ông reo lên liên tục vì có thông báo tin nhắn chuyển khoản mừng cưới của khách mời. Ông bực bội chửi thầm những kẻ vô duyên, nhất chến. Ông mà cần tiền mừng à? Ông cần cái bản mặt họ xuất hiện ở đây, ăn cỗ cưới con trai ông, để thiên hạ thấy hết cái

đám cưới hoành tráng nhất làng của con trai ông cho ông nở mặt, nở mày cơ.

Và rồi cái si diện của ông Hùng thật sự bị đè bẹp khi đến giờ đi đón dâu rồi mới thấy ân hận vì đã không nghe lời góp ý của vợ con. Rồi ông chợt thấy giận bản thân mình quá. Chỉ vì muốn si diện mà ông đã không nghĩ đến việc bảo vệ sức khỏe của gia đình, anh em, bè bạn, họ mạc gần xa. Ông đang rối bời với mọi suy nghĩ giằng xé thì bà Hằng lại gần an ủi: "Thôi, ông cũng đừng buồn nữa. "Trong cái rủi cũng có cái may", nếu một người bất chấp tất cả đến dự cỗ cưới tháng Thành thì đám cưới nhà mình sẽ là nơi tạo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Biết đâu lại chả hại bao nhiêu người mắc bệnh. Rồi thì hối hận không kịp ấy chứ".

Ông Hùng nhìn vợ đầy cảm kích. Ông thấy lòng nhẹ tênh như vừa cắt được một gánh nặng. Và khi nghe thấy đám nhà bếp xì xầm với nhau: "Chua thấy đám cưới nào e cỡ nhiều như đám cưới này", ông Hùng đã vui vẻ bảo: "Không sao, lát nữa gia đình tôi xin biếu mọi bác một mâm cỗ mang về cho bọn nhỏ ở nhà. Còn đâu tôi sẽ cho các con, các cháu mang biếu trong họ, ngoài làng mới nhà mới mà họ xuất hiện ở đây, ăn cỗ cưới con trai ông, để thiên hạ thấy hết cái

Cuộc sống qua ảnh

Âm vang tiếng cồng chiêng bên dãy Trường Sơn



Nam Đông là một huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên-Huế, cạnh dãy Trường Sơn. Huyện cách TP Huế khoảng 50 km về phía tây nam. Với địa hình rừng núi có nhiều hang động, lại bị chia cắt bởi hệ thống núi non và khe suối, vùng đất nơi đây càng thêm điệp trùng, ngày càng thu hút nhiều du khách khắp nơi đến thưởng ngoạn.



Ảnh 1: Dân tộc Cơ Tu múa cồng chiêng tại ngôi nhà rồng cộng đồng trong các dịp lễ hội
Ảnh 2: Già làng Cơ Tu lưu truyền văn hóa cồng chiêng cho trai làng
Ảnh 3: Về đẹp đạ tràn Khe Tre
Ảnh: TIẾN THÀNH

Mách nhỏ

Thảo dược giúp tăng đề kháng cơ thể

Các loại thảo dược quen thuộc như gừng, tỏi, quả hói, quế chi... vừa hỗ trợ chữa bệnh viêm đường hô hấp trên, vừa giúp nâng cao sức đề kháng.

Nước chanh sả
Nước chanh sả là thức uống giải khát quen thuộc, làm ấm cơ thể. Có thể sử dụng loại thực uống này hàng ngày để phòng các tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Nước gừng ấm
Nước gừng ấm pha với mật ong hoặc tổ hợp gừng, chanh và mật ong có tác dụng phòng bệnh, tốt với người bị cảm lạnh. Tuy nhiên, gừng có tính cay, nóng, sẽ gây hại cho cơ thể khi sử dụng quá nhiều. Bác sĩ lưu ý mỗi người chỉ sử dụng khoảng 8-10 g gừng mỗi ngày.

Thảo dược có tính ấm
Các thực phẩm chứa tinh dầu, vị cay the, tính ấm nóng như tỏi, hành, hương nhu, bạc hà, kinh giới, tía tô nâng cao khả năng phòng bệnh của cơ thể.

Ví dụ, tôi có tác dụng thanh nhiệt, giải



Một số loại thảo dược dùng trong bài thuốc đông y

độc, sát trùng, chữa khí hư, tiểu tiện khó, bụng đầy chướng, tiêu nhọt, đờm và hạch ở phổi. Chất allicin có trong tỏi là kháng sinh tự nhiên rất mạnh, ức chế nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn, trực khuẩn tả, thương hàn; nhiều loại virus như bại liệt, cúm và một số loại nấm gây bệnh ở da hoặc bộ phận sinh dục nữ.

Quả hói
Quả hói chứa tinh dầu, tác dụng tăng sức đề kháng. Nhiều nghiên cứu cho thấy

Thế giới số

Để xem Netflix nét căng dù mạng siêu chậm

Thỉnh thoảng mạng lại chậm chạp, lướt Facebook không được, xem YouTube không xong mà muốn xem phim trên Netflix lại càng ức chế hơn. Nếu muốn tránh tình cảnh này, sau đây là cách vừa đơn giản vừa nhanh gọn dù mạng có chậm đến đâu cũng không còn quan trọng.

Bước 1: Cài đặt chất lượng tải về
Trong ứng dụng Netflix dành cho điện thoại, máy tính bảng Android và iOS, hãy truy cập tab More (Thêm) > App Settings (Cài đặt Ứng dụng). Tại mục Download Video Quality (Chất lượng Video Tải xuống), lựa chọn Cao để luôn ưu tiên tải và stream video ở định dạng cao nhất (tốt nhất là fullHD) theo gói cước đã mua.

Trên Windows, hãy bấm nút menu trên góc phải màn hình, chọn Cài đặt. Tại đây, cũng chỉnh Chất lượng Video thành Cao là được.

Nếu dùng trình duyệt web thì hơi mất công hơn một chút: Truy cập Menu ở góc trên bên phải, chọn Account (Tài khoản) rồi kéo xuống tới mục Account & Parental Controls (Tài khoản & Kiểm soát của phụ huynh). Tại đây, bấm vào tài khoản của bạn, chọn Playback Settings (Cài đặt), đánh dấu vào nút Cao ở phần Data usage per screen và bấm Lưu.

Bước 2: Chọn tải về phim muốn xem
Bước này đơn giản và chắc ai dùng Netflix đều đã biết. Quay lại màn hình chính của ứng dụng Netflix, hãy mở những tựa phim cần xem ra, bấm nút Download ở ngay bên phải từng tập phim và chờ thôi.

Nếu bạn bấm mở phim ra xem trong khi đang tải đó, chất lượng phim vẫn sẽ tùy thuộc vào đường truyền mạng lúc đó. Vậy nên hãy tải trước hẳn vài tập phim từ sớm, đến lúc cần xem thì có ngay chất lượng cao nhất, không phải chờ đợi.

Lưu ý rằng, cách này không áp dụng được khi truy cập Netflix qua trình duyệt, các máy tính chạy MacOS và các dòng smart TV. Nếu sử dụng các thiết bị này, bạn bắt buộc phải có đường truyền mạng thật tốt để stream video ở độ phân giải cao nhất.

Thường thì các thiết bị tầm trung và cao cấp đều tương thích với chứng chỉ Widevine L1 nhưng nếu tự nhiên một ngày chiếc máy của bạn xem Netflix mờ tịt dù đã thực hiện hết 2 cách trên thì chứng tỏ nó đang gặp lỗi. Lỗi này thực tế xảy ra khá nhiều với nhiều dòng máy khác nhau, kể cả cao cấp như Galaxy Note10+.

Cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất là xóa ứng dụng Netflix đi và cài đặt lại từ PlayStore. Lúc này, ứng dụng sẽ nhận diện lại thiết bị của bạn đã đạt chứng chỉ Widevine L1 và tiếp tục cho phép xem video ở định dạng cao cấp hơn.

Cách đổi tài khoản Trẻ em thành tài khoản bình thường

Mặc định, Netflix sẽ tự chia một tài khoản chính thành 2 tài khoản phụ, trong đó luôn có một tài khoản Trẻ em, bị giới hạn độ tuổi và lượng phim xem được. Nhiều người không biết nên cứ để vậy mà dùng, thế là chỉ chia được cho 4 người nữa xem chung với chi phí vào khoảng 65.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, bạn có thể đổi tài khoản Trẻ em này thành tài khoản thường để có thêm một suất nữa. Lúc này, chi phí sẽ chỉ còn 52.000 đồng/người/tháng, mà trải nghiệm gần như không khác gì trước đó.

Bạn cần đăng nhập vào Netflix trên trình duyệt, sau đó bấm vào link và tiếp tục nhập mật khẩu một lần nữa. Tại đây, bạn chỉ cần bỏ tick ở dòng Kids Profile và Netflix còn cho phép bạn chọn lại giới hạn độ tuổi của tài khoản đó, từ 7+, 13+, 16+ cho tới 18+. Làm xong các bước này, nhớ bấm Save để lưu lại nhé.

TRÀ MY (tổng hợp)

NGUYỄN THẢO (tổng hợp)

Dành cho người yêu thơ

Sừng sừng tượng đài chiến sĩ

CHÍNH HỮU

Giá từng thước đất

Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo dội
Ta mới hiểu thế nào là đồng đội
Đồng đội ta

là hộp nước uống chung
Năm cơm bẻ nửa
Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa
Chia khắp anh em một mẩu tin nhà
Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp
Chia nhau một cuộc đời, chia nhau cái chết
Bạn ta đó

chết trên dây thép ba tầng
Một bàn tay chưa rời báng súng
Chân lung chừng nửa bước xung phong
Ôi những con người mỗi khi nằm xuống

○ NGUYỄN NGỌC PHÚ

Nhà thơ Chính Hữu là người lính trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bài thơ "Giá từng thước đất" được ông viết từ năm 1954, đến năm 1961 mới hoàn thành. Thời gian dài ấy là để ngắm ngời, lắng lại những xúc động.

Thơ Chính Hữu thường có tư, câu chữ dồn nén nhiều dư ba. Nếu như bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" của nhà thơ là một trang ca hào hùng nóng hổi, kích thích hưng phấn lòng người, nhịp thơ cuộn chảy thì "Giá từng thước đất" lại nghiêng về phía bi tráng nhiều quận thất. Ở đây chân dung người lính hiện lên thật cụ thể, có cả những tên người là Lò Văn Sự, Nguyễn Đình Ba...

Đồng đội theo nhà thơ là "hộp nước uống chung/ Năm cơm bẻ nửa". Tình cảm đồng đội được nâng dần lên từ những sinh hoạt bình thường đến lễ tử sinh của một đời người: "Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp/ Chia nhau một cuộc đời, chia nhau cái chết". Cái cộng đồng thân thiết đó thật bình dị: "Chia khắp anh em một mẩu tin nhà". Có lẽ đây cũng là nét đặc trưng của người lính thuần Việt đa số xuất thân từ nông thôn, ra đi từ cộng đồng làng xóm, từ nếp nhà tranh sau lũy tre làng gần bó mật thiết với nhau từ "nhà" rộng ra cả "nước". Một mẩu tin tuy ngắn ngủi nhưng đó là cả một hậu phương vững chắc để chống chọi lại: "Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo dội".

Viết trực tiếp về chiến tranh thật khó, nhất là với thơ - một thể loại ở đó có độ kết

Văn nằm trong tư thế tiến công

Bên trái: Lò Văn Sự

Bên phải: Nguyễn Đình Ba

Những đêm tiến công, những ngày phòng ngự

Có phải các anh vẫn nằm đợi cả

Trong đội hình đại đội chúng ta?

Khi bạn ta

lấy thân mình

đo bước

Chiến hào đi,

Ta mới hiểu

giá từng thước đất

Các anh nằm đây

Trận địa là đây

Trận địa sẽ không lùi nửa thước

Không bao giờ, không bao giờ để mất

Mảnh đất

Các anh nằm.

1954-1961

ting cao của ngôn ngữ. Ở đây nhà thơ viết về cái chết của đồng đội với một giọng thơ hào sảng chứ không bi lụy: "Bạn ta đôi chết trên dây thép ba tầng", câu thơ cắt ngang tạo hình rất ấn tượng. Chính Hữu đã phác họa vẻ đẹp hùng tráng của người chiến sĩ khó có tượng đài nào chạm khắc nổi: "Một bàn tay chưa rời báng súng/ Chân lung chừng nửa bước xung phong", người lính hy sinh vẫn nằm trong tư thế tấn công. Sau này nhà thơ Lê Anh Xuân đã có tư thơ khá hay về "Đứng đứng Việt Nam" của người chiến sĩ trong thời kỳ chống Mỹ: "Và anh chết trong khi đang đứng bán/ Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng".

Nhịp điệu câu thơ trong bài "Giá từng thước đất" cấu trúc theo lối bậc thang tạo cho người đọc cảm giác đang chứng kiến trận địa giao thông hào chằng chịt và lần dần từng thước đất mà: "bạn ta lấy thân mình/ đo bước". Từ thơ vựt sáng khi mới thước đất được đo bằng sự hy sinh của từng người lính gối lên nhau rải trên mặt đất. Ngôn ngữ thơ quán khí, quyền lấy nhau tạo ra trường liên tưởng ám ảnh gợi nhiều suy nghĩ sâu sắc lay thức. Khám cuối bài thơ, câu thơ dồn ngắn lại, rồi đột ngột trải dài ra cô đọng, danh như một lời thề - cao hân đó còn là lời hứa danh dự với người đã khuất.

Thơ Chính Hữu gọi nhiều hơn tả, dồn nén và tung phá, chạm khắc và lung linh, chân thực và biến ảo. Sức công phá của bài thơ giống như khối bộc phá ngàn cân nén vào đối AI và âm thanh bằng dây chày chậm. Những người lính hy sinh sẽ trẻ mãi với thời gian và từng thước đất sẽ sống mãi với non sông đất nước.

Bút xanh

"Đường tới Điện Biên Phủ"



○ VƯƠNG TUẤN KHANH (Lớp 8C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

Mọi năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày chiến thắng là ông nội tôi lại cùng bạn bè, đồng ngũ từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ tổ chức những chuyến hành hương "về nguồn", vào Quảng Trị, Côn Đảo, Sài Gòn rồi lên Điện Biên. Năm ngoái tôi cũng đã từng theo ông lên Điện Biên. Chuyến đi ấy làm tôi nhớ mãi và cứ hào hức mong được trở lại thăm nơi chiến địa xưa.

Những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giúp tôi hiểu được diễn biến lịch sử của chiến dịch huyền thoại. Trong cuốn sách đó, sự đan xen liên tục những cuộc đấu trí giữa ta và địch, cuộc chiến giành cơ giữ gìn từng tấc đất trên đồi A1 khiến tôi rất hồi hộp, có lúc đọc mà trán tôi lấm lấm mồ hôi khiến ông phải tăng tốc quạt. Có lúc tôi xúc động, rơm rớm nước mắt vì biết bao chiến sĩ đọc sách hàng giờ. Phòng đọc của ông có một tủ sách rất lớn, hướng ra ban công ngập nắng. Trên giá sách có biết bao nhiêu là cuốn sách quý, dày cộp khiến tôi phải nghỉ xoa mỏi lần chạm tay vào. Ông xếp sách ngay ngắn, khoa học nên cần quyển gì là có thể tìm thấy ngay. Tôi thường giúp ông phải bụi bằng cây phát trần nhưng hôm nay thấy tôi quanh quẩn ngắm nghía tủ sách, bồng dung ông gọi tôi lại:

- Khanh ơi! Ông bị đau mắt. Ông nhờ con đọc hộ cuốn sách "Đường tới Điện Biên Phủ" nhé! Có được không? Thăm lại Điện Biên Phủ bằng tưởng tượng vậy. Nhất định sang năm, ông cháu mình lại du lịch lên đó.
- Vâng ạ! Con sẽ đọc cho ông nghe!

Bình ông nhắc đến chuyến du lịch sang năm, tôi đã thấy hào hức trong lòng. Tôi bèn liếc nhanh giá sách, một loạt cuốn sách quý viết về chiến dịch "lùng lầy năm châu, chấn động địa cầu" hiện ra. Hình như ông tôi sưu tầm sách viết về chiến dịch Điện Biên Phủ thì phải. Ông xếp gầy sách quay ra ngoài nên tôi dễ dàng tìm được cuốn "Đường tới Điện Biên Phủ" dày gần 400 trang.

Bình thường, khi đọc sách tôi chỉ đọc thăm nhưng bây giờ đọc cho ông nghe nên tôi phải đọc thành tiếng, ngắt nghỉ đúng chỗ và chú ý thay đổi giọng điệu, lúc chậm rãi, khi dồn dập, lúc bằng khuôngh chìm vào ký ức, lúc vui sướng, rộn ràng...

Mỗi ngày ông chỉ cho tôi đọc 100 trang nên sau bốn ngày thì tôi đã đọc hết cuốn sách. Được sống lại một thời oanh liệt, hào hùng,

Nông nân biển

Nhạc: QUANG HIẾN
Thơ: NGUYỄN THỊ LỆ YÊN

Chạm vữa - Cảm xúc hoài niệm

Musical score for "Nông nân biển" with lyrics and musical notation.

đóng cửa chống Covid, không ai dù nhiều tiền đến đâu có thể trốn sang nước khác được!

Buổi diễn đầu tiên

Một nhà biên kịch bảo đồng nghiệp: - Rất tiếc là anh lại không đến dự buổi công diễn đầu tiên vở kịch của tôi. Người ta chen lán xô đẩy nhau đến là khiếp ở trước cửa phòng bán vé.
- Vậy anh có chấp nhận cho họ lấy lại tiền vé không?

Cảnh ung ý

Đạo diễn đang cố tạo ra cho được một cảnh hoành hôn rực rỡ. Hết giờ này sang giờ khác, người phụ trách ánh sáng thử đủ mọi màu sắc, vị trí mà vẫn vô vọng. Đột nhiên, đạo diễn thấy được cảnh mình cần.
- Chính nó đấy! - ông gào lên.
- Hãy giữ nguyên mọi vị trí như thế!
- Chúng tôi không thể - một giọng rền rĩ cất lên - Cái rạp chết tiệt này đang cháy...

TẢN LƯỢNG (st)

○ HẠO NHIÊN

"Lò cốt" trên sông

Rạng sáng 2.1, khi người dân địa phương còn chìm trong giấc ngủ thì cả một đoạn đê sông Luộc bỗng trở nên huyền ảo, ớn ào. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an bắt ngõ vẫy bắt 27 con bạc vữa lên bờ sau khi sát phạt nhau trên tàu. Với tổng số tiền thu giữ gần 1,5 tỷ đồng cùng chiếc tàu vỏ sắt 500 tấn và 5 ô tô các loại, đây là vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa lớn nhất từ trước đến nay trong tỉnh bị triệt phá.

Là người được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triệt phá sới bạc trên, đại úy Phạm Văn Dân, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh) không thể quên được hai tuần "gối đất, nằm sượng" trinh sát. Ngay từ đầu tháng 12.2019, suốt nhiều đêm, anh Dân cùng một cán bộ trong đơn vị hóa trang vào những vai khác nhau để bí mật theo dõi, phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.

"Bọn chúng bố trí hơn chục đối tượng làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới thành nhiều lớp khác nhau trên bờ, dưới sông và cả khu vực xung quanh. Thậm chí, bọn chúng thường xuyên có 2-3 tên lái xe máy, ô tô lượn lờ cách địa điểm đánh bạc hàng chục cây số nghe ngóng tình hình. Chúng lập một nhóm chat lấy tên "Linh thủy đánh bộ" để thông tin, liên lạc với nhau, sẵn sàng đổi phó khi có động", đại úy Dân chia sẻ.

Muốn vào sới bạc chơi, các con bạc được hướng dẫn tập kết tại khu vực ngã tư đến Tranh cách vị trí tàu khoảng 5 km. Sau đó, chúng được xe ô tô của nhóm tổ chức đánh bạc đưa đến bờ sông rồi lên một chiếc thuyền nhỏ ra tàu. Các con bạc tới đây đều đã được các đối tượng xác minh lai



Chiếc xe chở các đối tượng tổ chức đánh bạc và lúi vào tường nhà dân khi bị lực lượng công an vây bắt

lịch và khám xét kỹ càng trước khi cho lên tàu. Bọn chúng thường tổ chức đánh bạc từ 22 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ hôm sau và chia làm 2 ca. Mỗi lần con bạc đến đây đều phải nộp tiền phí từ 500.000 đến 1 triệu đồng nên hàng ngày nhóm đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau nhiều tuần trinh sát, thủ thập thông tin, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên do Nguyễn Quang Mạnh, thường gọi là "Mạnh nuôi", 39 tuổi, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (Hải Phòng) cầm đầu. Đây là đối tượng công dân có 3 tiền án về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rất ngồng cuồng. Thậm chí, theo lời một số con bạc, Mạnh khá tự tin vào hệ thống cảnh giới cũng như phương thức tổ chức đánh bạc trên sông. Tên này thường rêu rao rằng lực lượng công an không thể phá được ổ bạc của mình để lôi kéo con bạc ở các nơi đến.

Trả giá

22 giờ ngày 1.1, đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh chủ

xã Hiệp Lực. Các xe đi theo nhiều hướng khác nhau và phải dừng ở nhiều chạng mới dân tiếp cận địa điểm trong kế hoạch. Đại úy Phạm Văn Dân cho biết: "Hàng ngày, cứ vào khoảng nửa đêm sẽ có một số xe của người dân buôn bán đi ngang qua. Đây chính là cơ hội để lực lượng công an có thể bí mật tiếp cận được hiện trường. Để vô hiệu hóa các đối tượng cảnh giới, chúng tôi còn bố trí một số xe "chim mồi" có tình đi ngang qua gây chú ý, đánh lạc hướng tạo điều kiện cho các xe chở lực lượng đến. Thông thường, khi thấy có xe lạ đi qua là bọn chúng bấm theo hàng cây số để bắt phòng".

Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn ngồi "án binh bất động" trên các thùng xe. Trời về sáng, các đối tượng thua bạc lác đác rời thuyền vào bờ ra về. Xác định mục tiêu chính là bắt gọn nhóm cầm đầu, tổ chức đánh bạc nên lực lượng công an vẫn giữ nguyên đội hình, tránh "rút dây động rừng" và chờ đợi thời cơ. Khoảng 2 giờ ngày 2.1, tốp cuối cùng la tốp có "Mạnh nuôi" và đồng bọn rời tàu vào bờ, lực lượng công an được lệnh sẵn sàng hành động. Khi bọn chúng vừa lên 5 xe ô tô để di chuyển tới điểm tập kết tại ngã tư đến Tranh thì các xe chở công an lao đến, áp sát, chặn đầu vây bắt. 27 đối tượng bị tóm gọn tại hiện trường nhưng Mạnh và một số tên khác lợi dụng đêm tối đã tẩu thoát.

Khoảng 2 giờ ngày 2.1, tốp cuối cùng cũng là tốp có "Mạnh nuôi" và đồng bọn rời tàu vào bờ, lực lượng công an được lệnh sẵn sàng hành động.

Quyết liệt khai thác, đấu tranh, từ ngày 6.1 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 25 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngày 7.3, Mạnh bị một đối tượng giết chết ở Campuchia do mâu thuẫn trong tổ chức đánh bạc tại đây. Lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục truy bắt, đưa ra ánh sáng các đối tượng phạm tội trong vụ án đánh bạc "khủng" trên sông Luộc.

Góc biếm họa

Cartoon strip showing a character talking about a plan and another character reacting.

Tranh: NGUYỄN ĐỨC và CHU ĐỨC TIẾN